

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 4 ตุลาคม 2556

ปีที่: 12

ฉบับที่: 4367

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 15

Col.Inch: 38.99

Ad Value: 81,879

PRValue (x3): 245,637

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: ดำรงค์ พิเดช แฉไล่พ่อ.สัญญาชัย ขวางงบ-ซื้อสัตว์

ดำรงค์ พิเดชแฉ ไล่พ่อ.สัญญาชัย ขวางงบ-ซื้อสัตว์

“ดำรงค์ พิเดช” ชี้มือบไล้
ผอ.สวนสัตว์ ไม่พอใจถูก
ขวางงบวิจัย-ตั้ง กก.สอบ
ซื้อสัตว์แล้วตาย “วิเศษฐ์”
โยนบอรรถดัตตสิน เล็งย้าย
ใหญ่ ซี 10 อ่านต่อหน้า 15

ไล่พ่อ.

ความเคลื่อนไหวหลังจากพนักงานองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์กว่า 300 คน นำโดย นสพ.ดร.บริพัฒน์ ศิริอรุณรัตน์ สัตวแพทย์ทีมผสมเทียมแพนด้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้รวมตัวกันเรียกร้องให้บอร์ดบริหารมีคำสั่งปลดนายสัญญาชัย จุลมนต์ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ โดยให้เหตุผลว่าขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้บริหาร และไม่ให้ความสำคัญต่องานวิจัยด้านสัตว์ป่า ขณะที่นายสัญญาชัยยืนยันว่าได้รับตำแหน่งมาด้วยความถูกต้อง และไม่มีฝ่ายการเมืองคอยหนุนหลัง ล่าสุด เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม นายดำรงค์ พิเดช ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ให้สัมภาษณ์รายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์ ว่า ไม่รู้จักนายสัญญาชัย แต่เท่าที่นายสัญญาชัยเข้ามารับตำแหน่งก็พยายามกำจัดปัญหาทุจริต แต่ปัญหาเกิดจากการชอຍงบวิจัยซึ่งนายสัญญาชัยไม่ยอม นอกจากนี้ยังตั้งกรรมการสอบการซื้อสัตว์เข้ามาแล้วตาย รวมถึงการโยกย้ายคน

เมื่อถามว่า นายสัญญาชัยเคยเป็นที่ปรึกษาของนายดำรงค์สมัยเป็นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ใช่หรือไม่ นายดำรงค์ตอบว่า “ไม่มันใจ เพราะที่ปรึกษามีเยอะ เขาพยายามโยกผม เบรกผม เพื่อไม่ต้องการให้ผมมาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีเท่านั้นเอง”

ขณะที่ นสพ.ดร.บริพัฒน์ กล่าวถึงประเด็นที่นายดำรงค์ตั้งข้อสังเกตเรื่องการชอຍงบวิจัยว่า “ไม่มีน้ำหนัก เราทำงานกับทุกส่วนมีการจัดซื้อจัดจ้างปกติ ไม่มีอะไรผิดไปจากที่ผ่านมาเลยที่เราไม่พอใจ คือการจัดซื้อจัดจ้างเราไม่ได้รับการอนุมัติเลย ทำให้งานล่าช้า เขาบอกว่าอย่าทำงานระหว่างสวนสัตว์ อย่าฝึกอบรม ซึ่งทำให้งานไม่มีประสิทธิภาพ ส่วนเรื่องการชอຍสัตว์แล้วตายนั่น ไม่ทราบ ส่วนเรื่องการส่งย้ายคนนั้น แม้จะไม่พอใจแต่ทุกคนต้องปฏิบัติตามไม่ได้เป็นสาเหตุที่ต้องมาชุมนุม เหตุผลที่นายสัญญาชัยไม่ควรดำรงตำแหน่ง คือ เราไม่เคยทราบ

ว่านายสัญญาชัย มีเอกสารเข้ามาขอสมัครงานอย่างไร คุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ต้องเทียบเท่าอธิบดี แต่เราเพิ่งรู้ว่าเขาเคยเป็นแค่หัวหน้าแผนกมีลูกน้องไม่เกิน 10 คน อย่างนี้ผ่านการสรรหามาได้อย่างไร นี่จึงสะท้อนว่าทำไมถึงบริหารคนและงบประมาณล้มเหลว

“แม้จะไม่สนับสนุนให้มีการฝึกอบรม แต่มีการอบรมพัฒนาบุคลากร 2 ครั้ง เมื่อมีคนไปมาก็รับไม่ได้ เท่าที่ทราบ คือ มีคนมาชี้ตัวคนหน้าตาดีจากแผนกต่างๆ ไปฝึกอบรมให้แต่งหน้าทำผม จะจำ เอาใจนาย” นสพ.ดร.บริพัฒน์ระบุ

วันเดียวกัน นายวิเศษฐ์ เกษมทองศรีรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สัมภาษณ์ว่า ทราบเรื่องพนักงานองค์การสวนสัตว์ออกมาเรียกร้องให้บอร์ดองค์การสวนสัตว์ปลดนายสัญญาชัยแล้ว ซึ่งการพิจารณาคุณสมบัติก็ขึ้นอยู่กับพิจารณาของบอร์ดบริหารที่มีนางศรีรัตน์ รัษฎปานะ เป็นประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ จะมีการประชุมในเร็วๆ นี้ เรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจของบอร์ดโดยตรง

ส่วนการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับ 10 จำนวน 4 ราย แทนผู้เกษียณอายุราชการ นายวิเศษฐ์ยืนยันว่า การแต่งตั้งข้าราชการระดับ 10 ที่ล่าช้ามาจนถึงเดือนตุลาคมนี้ ไม่ได้มาจากการถูกกดดัน หรือถูกลอบบีให้เลือกใครจากผู้ใหญ่ทางการเมืองตามที่มีข่าวออกมา แต่ความล่าช้ามาจากกระบวนการของกระทรวงเอง เนื่องจากต้องคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในตำแหน่งต่างๆ ภายในเร็วๆ นี้จะมีการแต่งตั้งข้าราชการระดับ 10 ที่ว่างลงจากผู้เกษียณ พร้อมกันนี้จะสลับสับเปลี่ยนในกรมอื่นๆ ทั้งหมดไปในคราวเดียวกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รายชื่อข้าราชการระดับ 10 ที่คาดว่าจะมีการเสนอเข้าพิจารณาใน ครม.เร็วๆ นี้ ได้แก่ นายนิพนธ์ โชติบาล เป็นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช คนใหม่ น.ส.สุทธิรักษ์ ระวีวรรณ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เป็นเลขาธิการสำนักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) นายสุพจน์ โควิจักษณ์ชัยกุล รองปลัด ทส. เป็นอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นายชลธิศ สุรัสวดี ผู้ตรวจราชการ ทส. เป็นอธิบดี ทช. สลับนาย นพพล ศรีสุข อธิบดีกรม ทช. เป็นผู้ตรวจราชการ ส่วนนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อาจยังคงเป็นอธิบดีกรมป่าไม้ เหมือนเดิม